

BÁO CÁO

Cập nhật tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá VI và trả lời một số kiến nghị bổ sung

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 212/HĐND-VP ngày 25/9/2020 về việc chuẩn bị tài liệu phục vụ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 và tiếp thu ý kiến của Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh, UBND báo cáo cập nhật tiến độ giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp HĐND tỉnh khóa 11 còn tồn đọng; đồng thời trả lời một số kiến nghị bổ sung tại Công văn số 133/HĐND-VP ngày 08/7/2020 về việc bổ sung ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa VI và như sau:

Phần I

CẬP NHẬT, TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CÒN TỒN ĐONG

I. Kiến nghị chung và kiến nghị nhiều lần qua các kỳ họp

1. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiến hành khảo sát, xây dựng hồ chứa nước Tà Lương (thị trấn Tô Hạp) để phục vụ nước sinh hoạt cho người dân thị trấn Tô Hạp và 02 xã: Ba Cạm Bắc và Sơn Trung

Theo nội dung đã trả lời cử tri, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tháng 7/2020 phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, xem xét sự cần thiết đầu tư xây dựng hồ Tà Lương và khả năng cân đối kinh phí đầu tư để xem xét việc bổ sung hồ chứa nước Tà Lương vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 làm cơ sở triển khai xây dựng hồ chứa nước Tà Lương.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở đã tổ chức kiểm tra, xác định hồ chứa nước Tà Lương có nhiệm vụ tưới cho 95ha đất sản xuất (trong đó: lúa 20ha, màu và cây công nghiệp 15ha, cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả 60ha) vị trí của hồ thuộc xã Ba Cạm Nam nằm ở thượng nguồn đập Tà Lương hiện có. Ngoài ra, theo quy hoạch Thủy lợi hồ không có nhiệm vụ cấp nước sinh hoạt, nguồn kinh phí thực hiện được đề xuất Trung ương hỗ trợ (khoảng 60 tỷ đồng).

Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn thống nhất đầu tư xây dựng hồ Tà Lương giai đoạn sau 2025 như quy hoạch Thủy lợi. Đối với đề xuất xây dựng hồ chứa để tạo nguồn cấp nước phục vụ nước sinh hoạt cho người dân thị trấn Tô Hạp, xã Ba Cạm Bắc và xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, hiện nay hồ chứa nước Sơn Trung đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 với dung tích hơn 2 triệu m³ để phục vụ cấp nước sinh hoạt, sản xuất cho người dân của xã, dự kiến thực hiện các thủ tục triển khai xây dựng năm 2021. Đối với nguồn nước để phục vụ cấp nước sinh hoạt cho người dân thị trấn Tô Hạp

và xã Ba Cùm Bắc, UBND huyện Khánh Sơn đã có đề xuất xây dựng 02 đập dâng trên sông Tô Hạp để phục vụ nước sinh hoạt cho người dân. Theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2036/SNN-CCTL ngày 30/6/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 6648/UBND-KT ngày 06/7/2020 thống nhất đưa nội dung trên vào quy hoạch chung toàn tỉnh theo Luật Quy hoạch (vì cơ quan, đơn vị chức năng chức năng đang thực hiện việc lập quy hoạch). UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung Đập dâng Tô Hạp 1 vào quy hoạch để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Cử tri đề nghị đầu tư nâng cấp hồ Suối Sim (thị xã Ninh Hòa) và nâng cao trình bờ hồ để đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp cho 300ha vì hiện nay không đảm bảo nước sản xuất cho diện tích này

Theo nội dung đã trả lời cử tri, trong tháng 7/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét bổ sung dự án sửa chữa, nâng cấp hồ Suối Sim vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 để có cơ sở triển khai thực hiện dự án, đảm bảo phục vụ nước sản xuất cho người dân.

Do nguồn kinh phí để thực hiện xây mới, sửa chữa nâng cấp hồ chứa trên địa bàn tỉnh hạn chế, nhằm đáp ứng được nhu cầu nước phục vụ sản xuất cho khu vực phía tây thị xã Ninh Hòa (trong đó có hồ Suối Sim), vừa qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với thị xã Ninh Hòa rà soát đề xuất xây dựng hồ chứa nước Sông Bung, dung tích gần 10 triệu m³ với kinh phí 550 tỷ. Theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2324/SNN-CCTL ngày 23/07/2020 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3090/SKHĐT-TH ngày 09/9/2020, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 9689/TTr-UBND ngày 16/9/2020 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, xem xét, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025 để thực hiện dự án Hồ chứa nước Sông Bung, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa (theo tiêu chí dự án có tính chất đảm bảo an ninh nguồn nước, phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân); tổng mức đầu tư dự kiến 569 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện: Năm 2021 – 2023.

Hồ Suối Sim theo quy hoạch Thủy lợi được đề xuất đầu tư giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí khoảng 50 tỷ đồng (nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương), nâng chiều cao đập để tăng dung tích từ 0,79 lên 1,4 triệu m³ để tưới cho 200ha màu và cây công nghiệp. Đối với nội dung nâng cấp hồ Suối Sim, trong giai đoạn 2021-2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đề xuất Trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện.

3. Cử tri đề nghị UBND tỉnh sớm bố trí vốn để xây dựng tuyến kênh dẫn nước tưới từ Hồ Suối Dầu về cánh đồng xã Bình Lộc (huyện Diên Khánh) để phục vụ sản xuất cho hơn 40ha đất lúa trên địa bàn xã

Theo nội dung đã trả lời cử tri, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tháng 7/2020 phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến

kênh dẫn nước từ hồ Suối Dầu để phục vụ nước tưới cho 40ha lúa thuộc xã Bình Lộc, huyện Diên Khánh.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, qua rà soát, việc thực hiện đầu tư xây dựng tuyến kênh dẫn nước tưới từ Hồ Suối Dầu về cánh đồng xã Bình Lộc, huyện Diên Khánh để phục vụ sản xuất cho hơn 40ha đất lúa trên địa bàn xã thuộc trách nhiệm của Công ty TNHH MTV khai thác công trình Thủy lợi Khánh Hòa (đây được xem là tuyến kênh nhánh của Hệ thống kênh hồ chứa nước Suối Dầu). Hiện nay, Công ty đang lập hồ sơ để thực hiện đầu tư xây dựng tuyến kênh trên (dự kiến sẽ triển khai năm 2021).

4. Theo quy định tại Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về việc Bảo vệ dân phố: “Bảo vệ dân phố được hưởng phụ cấp hàng tháng do Ủy ban nhân dân phường chi trả. Căn cứ vào điều kiện cụ thể và cân đối nguồn ngân sách của từng địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định mức phụ cấp cho từng chức danh Bảo vệ dân phố ở địa phương mình”. Trước đây chế độ chính sách đối với Bảo vệ dân phố được quy định trong Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh nhưng Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh không còn quy định về chế độ này. Đề nghị UBND tỉnh bổ sung chế độ chính sách này trong thời gian đến.

Tương tự đối với chức danh Thôn đội trưởng cũng không được quy định chế độ phụ cấp tại Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, bổ sung chế độ đối với chức danh này.

- Về chế độ, chính sách của Bảo vệ dân phố:

Theo nội dung đã trả lời cử tri, UBND tỉnh đã giao Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định mức phụ cấp, chính sách hỗ trợ đối với lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Bộ Công an đang xây dựng, lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; trong đó áp dụng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ Công an xã). Luật này cũng quy định mức bồi dưỡng, hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng trên.

Trên cơ sở báo cáo của Công an tỉnh, UBND tỉnh đã có Công văn số 8814/UBND-TH ngày 27/8/2020 yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp để thực hiện đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đối với chính sách hỗ trợ bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trước khi UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh. Sau đó, UBND tỉnh tiếp tục có Công văn số 10516/UBND-TH ngày 05/10/2020 yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương tham mưu UBND tỉnh báo cáo, xin chủ trương Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Nghị quyết về mức phụ cấp hàng tháng đối với bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn, để thông qua tại kỳ họp cuối năm 2020. Hiện nay, UBND tỉnh đang xem xét đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 4094/TTr-CAT (PV05) ngày 08/10/2020 đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho chủ trương xây dựng Nghị quyết trên.

Ngoài ra, Sở Tài chính có đề xuất UBND tỉnh tạm ứng từ ngân sách cấp tỉnh để giải quyết chế độ phụ cấp hàng tháng cho lực lượng bảo vệ dân phố tại các địa phương với thời gian 06 tháng với mức chi trả bằng với mức chi trước đây. UBND tỉnh đã có Công văn số 10430/UBND-TH ngày 02/10/2020 giao Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Công an tỉnh tham gia ý kiến đối với nội dung đề xuất của Sở Tài chính. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính tổng hợp, tiếp thu các ý kiến, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 16/10/2020.

- Về chế độ, chính sách của Thôn đội trưởng:

Theo nội dung đã trả lời cử tri, UBND tỉnh sẽ sớm triển khai thực hiện Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ, trong đó có quy định mức phụ cấp đối với Thôn đội trưởng để đảm bảo chế độ, chính sách cho Thôn đội trưởng. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đang xem xét đề xuất của Sở Tài chính chi trả mức hỗ trợ hàng tháng cho thôn đội trưởng từ ngày 01/01/2020 bằng 0,5 mức lương cơ sở.

UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 12 thông qua Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 29/9/2020 quy định mức phụ cấp hàng tháng cho Thôn đội trưởng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, Thôn đội trưởng làm nhiệm vụ ở thôn, tổ dân phố được hưởng mức phụ cấp hàng tháng là 745.000 đồng. Trong trường hợp Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở hoặc mức tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng cho phù hợp.

Ngoài ra, trên cơ sở đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 3951/STC-QLNS ngày 29/9/2020, UBND tỉnh có Công văn số 10565/UBND-KT ngày 06/10/2020 yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chi trả phụ cấp hàng tháng cho Thôn đội trưởng trên địa bàn trong 8 tháng (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/8/2020). Mức kinh phí hỗ trợ 745.000 đồng/người/tháng với tổng số kinh phí hỗ trợ 5.769.280.000 đồng (968 Thôn đội trưởng).

5. Hiện nay, các địa phương đang triển khai thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về xã (chỉ có 03 người: Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an và Công an viên). Mặc dù là lực lượng chính quy nhưng số lượng ít, việc thực hiện nhiệm vụ rất khó khăn, nhất là đối với những địa bàn rộng, trọng điểm và phức tạp về an ninh trật tự. Cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm kiến nghị bổ sung lực lượng Công an viên ở các thôn để hỗ trợ cho Công an chính quy và có chế độ phụ cấp đối với lực lượng này.

Theo nội dung đã trả lời cử tri, UBND tỉnh đã giao Công an tỉnh đề xuất chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở theo quy định của Pháp lệnh Công an xã (cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác). Trên cơ sở đó, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Bên cạnh đó, Bộ Công an đang xây dựng, lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; trong đó áp dụng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (dân phố, dân phòng,

Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ Công an xã). Luật này cũng quy định mức bồi dưỡng, hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng trên.

Trên cơ sở báo cáo của Công an tỉnh, UBND tỉnh đã có Công văn số 8814/UBND-TH ngày 27/8/2020 yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp để thực hiện đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đối với chính sách hỗ trợ bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trước khi hoàn chỉnh nội dung báo cáo của UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh. Đến nay, các sở, ngành liên quan chưa thống nhất trong việc xây dựng Nghị quyết về chế độ, chính sách đối với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở xã (nhất là về quy trình xây dựng Nghị quyết, đối tượng áp dụng). Vì vậy, việc đề xuất chế độ, chính sách đối với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở xã do còn có nhiều ý kiến khác nhau, UBND tỉnh tiếp tục có Công văn số 10516/UBND-TH ngày 05/10/2020 giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục nghiên cứu, thống nhất quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đối tượng thực hiện trước khi trình UBND tỉnh.

Ngoài ra, theo Chương trình Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình 387/TTr-CP ngày 27/8/2020. Trong nội dung dự thảo Luật có quy định cụ thể chế độ, chính sách đối với lực lượng này.

6. Cử tri xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang phản ánh, nhiều dự án đã quy hoạch rất lâu nhưng không triển khai thực hiện (Dự án khu Đất Lành, Dự án Bến tàu du lịch, Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô...). Cử tri đề nghị UBND tỉnh trả lời rõ, dự án có tiếp tục thực hiện hay không, nếu không thực hiện thì cần chấm dứt và thu hồi dự án nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân trong vùng ảnh hưởng của các dự án này. Hiện nay, do vướng quy hoạch dự án nên người dân gặp khó khăn trong việc sửa chữa nhà cửa, cấp điện, cấp nước...

Đối với Dự án Bến tàu du lịch Sông Lô, theo nội dung đã trả lời cử tri, UBND tỉnh có Thông báo số 144/TB-UBND ngày 01/4/2020 chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát để có cơ sở xem xét chấm dứt thực hiện dự án. Qua rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1403/SKHĐT-DN ngày 08/5/2020 đề nghị UBND tỉnh xem xét, cho phép chấm dứt hoạt động của dự án Công viên, Bến tàu du lịch Sông Lô – Nha Trang theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư. Dự kiến trong tháng 7/2020, UBND tỉnh sẽ tổ chức họp để giải quyết vấn đề này.

Ngày 03/8/2020, UBND tỉnh đã tổ chức họp và ban hành Thông báo số 356/TB-UBND ngày 05/8/2020 kết luận việc rà soát dự án Công viên bên tàu du lịch Sông Lô, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang. Theo đó, UBND tỉnh thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động của Dự án và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu thủ tục chấm dứt hoạt động của Dự án theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Quyết định số 103/QĐ-SKHĐT ngày 26/8/2020 chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án Công viên, bến tàu du lịch Sông Lô Nha Trang. Lý do chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư vi phạm điểm g khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014 "Sau hơn 12

tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 Luật này".

7. Về dự án Khu đô thị Hoàng Long, cử tri phường Phước Long tiếp tục phản ánh: nhà đầu tư chậm trễ trong việc triển khai Dự án Hoàng Long. Nhiều hộ gia đình mua đất của Dự án nhưng đến nay đã qua nhiều năm không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc vay vốn ngân hàng để xây dựng nhà ở, ảnh hưởng lớn đến đời sống cũng như quyền lợi hợp pháp của người dân;

Hạ tầng, cơ sở vật chất... của dự án đến nay vẫn chưa được thi công đồng bộ, dẫn đến tình trạng ngập úng thường xuyên, nhất là vào mùa mưa;

Hệ thống thoát nước chưa được triển khai nhưng người dân ở khu vực này vẫn phải nộp tiền dịch vụ thoát nước là chưa hợp lý, giá điện, giá nước cao hơn giá do Nhà nước quy định (người dân phải hợp đồng qua Ban quản lý dự án). Đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

- Về tiến độ thực hiện Dự án Khu đô thị Hoàng Long:

Theo nội dung đã trả lời cử tri, Sở Xây dựng đã có văn bản gửi các ngành tham gia ý kiến trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành do các đơn vị quản lý liên quan việc điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Hoàng Long, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 10/7/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Sau khi nhận được ý kiến góp ý của các ngành, Sở Xây dựng sẽ sớm thực hiện kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Ngày 06/10/2020, UBND tỉnh đã họp và ban hành Thông báo số 474/TB-UBND ngày 12/10/2020 kết luận về việc giải quyết vướng mắc trong triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị Hoàng Long, phường Phước Long, thành phố Nha Trang. Theo đó, nội dung báo cáo, tham mưu về thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Khu đô thị Hoàng Long của Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa được thống nhất. Do đó UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng rà soát Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đầu tư Dự án Khu đô thị Hoàng Long, Giấy chứng nhận đầu tư số 37121000046 ngày 14/12/2007 của Dự án, căn cứ các quy định của pháp luật để xem xét, thống nhất tham mưu thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Khu đô thị Hoàng Long. UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh rà soát một lần nữa về thủ tục đất đai, việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai để đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật; báo cáo đề xuất xử lý các vướng mắc tồn tại (nếu có); giao Sở Xây dựng rà soát quy hoạch xây dựng đối với Dự án Khu đô thị Hoàng Long để đảm bảo tính khớp nối, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của khu vực. Các sở có trách nhiệm báo cáo nội dung tham mưu trước ngày 30/10/2020.

- Về phản ánh Hệ thống thoát nước chưa được triển khai nhưng người dân ở khu vực này vẫn phải nộp tiền dịch vụ thoát nước là chưa hợp lý; giá nước tại Khu đô thị Hoàng Long cao hơn so quy định:

Theo nội dung đã trả lời cử tri, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đang thu tiền dịch vụ thoát nước theo Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày

26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn 19 phường thuộc thành phố Nha Trang giai đoạn từ năm 2018 đến hết năm 2021. Toàn bộ số tiền dịch vụ thoát nước thu được nộp vào Kho bạc thành phố và UBND thành phố quản lý, sử dụng theo quy định tại Nghị định số 80/NĐ-CP của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống thoát nước của dự án Khu đô thị Hoàng Long vẫn chưa hoàn thiện và bàn giao cho UBND thành phố Nha Trang quản lý, vận hành. UBND tỉnh giao UBND thành phố Nha Trang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị theo dõi, đôn đốc Chủ đầu tư dự án khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án Khu đô thị Hoàng Long và bàn giao hạ tầng kỹ thuật điện nước cho các đơn vị quản lý.

Tại Thông báo số 474/TB-UBND ngày 12/10/2020 nêu trên, UBND tỉnh giao UBND thành phố Nha Trang chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với phần diện tích còn lại của Dự án Khu đô thị Hoàng Long (khoảng 06 ha) để xét duyệt theo quy định pháp luật, nhằm sớm giải phóng mặt bằng thi công đồng bộ hạ tầng Khu đô thị Hoàng Long theo quy hoạch được duyệt (bao gồm các vấn đề thoát nước).

- Đối với nội dung giá điện tại Khu đô thị Hoàng Long cao hơn so quy định:

Theo nội dung đã trả lời cử tri, ngày 05/5/2020 Công ty UPGC đã chuyển 21 bộ hồ sơ đề nghị cấp điện cho khách hàng nhưng chỉ có 06 hộ dân đủ điều kiện cấp điện và ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với KHPC; các hộ dân còn lại chưa đủ điều kiện cấp điện phải mua điện qua Ban quản lý dự án của Công ty UPGC. Do đó, ngày 07/5/2020 Công ty Cổ phần điện lực Khánh Hòa đã có Văn bản số 196/ĐLVG-CV thông báo hiện trạng cấp điện và đề nghị Công ty UPGC sớm hoàn tất thi công, đảm bảo các điều kiện kỹ thuật cho các trường hợp còn lại. Tuy nhiên, đến nay KHPC vẫn chưa nhận được phản hồi từ Chủ đầu tư dự án.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần điện lực Khánh Hòa, đến nay, các hộ dân trong khu đô thị Hoàng Long đã ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với Công ty Cổ phần điện lực Khánh Hòa theo giá quy định hiện hành (không còn phải mua điện qua Ban Quản lý dự án của Công ty UPGC).

8. Cử tri thành phố Cam Ranh kiến nghị: Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh tiến độ triển khai quá chậm, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của Nhân dân trong vùng dự án, vấn đề này cử tri đã phản ánh nhiều lần nhưng chưa được giải quyết. Cử tri đề nghị UBND tỉnh rà soát, kiểm tra tiến độ triển khai để thu hồi dự án; đồng thời, công bố công khai quy hoạch nhằm đảm bảo quyền lợi của Nhân dân trong vùng dự án.

Theo nội dung đã trả lời cử tri, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo rà soát pháp lý, ranh giới, diện tích của dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiều văn bản báo cáo nhưng nội dung chưa đảm bảo yêu cầu. Vì vậy, UBND tỉnh tiếp tục có Công văn số 6873/UBND-XDNĐ ngày 10/7/2020 yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tiếp tục rà soát, báo cáo kết quả trước ngày 30/7/2020.

Qua xem xét báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2597/SKHĐT-DN ngày 07/8/2020 về việc rà soát Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, UBND tỉnh có Công văn số 8278/UBND-XDND ngày 13/8/2020 thống nhất vị trí, ranh giới, diện tích của dự án sau khi đã rà soát, điều chỉnh loại trừ phần diện tích chồng lấn ranh giới với các dự án khác. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất để Sở kiểm tra, thẩm định, tham mưu UBND tỉnh thủ tục các bước triển khai tiếp theo để thực hiện, đảm bảo chặt chẽ và đúng theo quy định của pháp luật; đồng thời khi tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hồ sơ Quyết định chủ trương đầu tư cần báo cáo rõ nội dung xin ý kiến thẩm định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về dự án trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (do dự án nằm trong vành đai an toàn theo Quyết định số 44/2015/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ). UBND tỉnh cũng giao UBND thành phố Cam Ranh thực hiện nội dung tại mục 2 Thông báo số 254/TB-UBND ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh về việc nghiên cứu điều chỉnh lại quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) của dự án, đảm bảo sự đồng bộ, kết nối và phù hợp với các đồ án quy hoạch có liên quan trong khu vực; trong đó lưu ý diện tích đề xuất đầu tư dự án giảm so với quy hoạch đã được phê duyệt (do loại trừ phần diện tích chồng lấn ranh giới với các dự án khác) nên cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp và kinh phí thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch do nhà đầu tư tài trợ toàn bộ theo nguyên tắc và nội dung hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 1967/BXD-QHKT ngày 27/4/2020, ý kiến kết luận của UBND tỉnh tại Thông báo số 216/TB-UBND ngày 15/5/2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có Công văn số 2869/SKHĐT-KGVX ngày 26/8/2020 lấy ý kiến của các bộ, ngành Trung ương đối với dự án trên. Sau khi tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các cơ quan Trung ương, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục hoàn chỉnh nội dung tham mưu UBND tỉnh.

9. Cử tri thành phố Cam Ranh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái và bệnh viện phục hồi chức năng tại phường Ba Ngòi. Dự án này cử tri kiến nghị nhiều lần, mang tính bức xúc và đã ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân tại vùng dự án này.

Theo nội dung đã trả lời cử tri, UBND tỉnh đã có Công văn số 2864/UBND-XDND ngày 30/3/2020 giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh các nội dung kiến nghị của UBND thành phố Cam Ranh tại Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 20/3/2020.

UBND tỉnh có Công văn số 6312/UBND-XDND ngày 26/6/2020 thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1341/SKHĐT-TH ngày 06/5/2020. Theo đó, ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ đầu tư 100% cho dự án Khu tái định cư (04ha) tại khu vực núi Hòn Quy, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh (để bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng) từ nguồn Quỹ phát triển đất của tỉnh (với lưu ý nguồn thu từ việc cấp quyền sử dụng đất của Khu tái định cư phải được hoàn trả Quỹ phát triển đất của tỉnh theo quy định). Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giao